

HƯỚNG DẪN (TẠM THỜI)

Thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg, ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020.

Căn cứ Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 39/2016/TT-BTC, ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 13/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017;

Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất, Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về tài chính thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; để cấp huyện, cấp xã kịp thời triển khai kế hoạch, nhiệm vụ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất được giao năm 2017 và đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tạm thời thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2017 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Văn bản này hướng dẫn quy trình triển khai, thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp do ngân sách nhà nước cấp để triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát

triển sản xuất tại cấp xã, cấp huyện thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được giao kế hoạch vốn năm 2017 tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng thực hiện

- Doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh);
- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là Hợp tác xã);
- Trang trại, hộ gia đình, cá nhân;
- Các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất được giao tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nội dung thực hiện

- Xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân.
- Cùng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại các địa phương, trong đó tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định; hỗ trợ áp dụng kỹ thuật sản xuất đồng bộ, được quản lý chất lượng theo yêu cầu; nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường.

II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

1. Định hướng hỗ trợ

- Hỗ trợ phát triển sản xuất phải theo hướng tập trung, không dàn trải, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hỗ trợ nhân rộng các mô hình đã được thực hiện có hiệu quả tại địa phương gắn với việc xác định sản phẩm chủ lực, có thế mạnh, có lợi thế cạnh tranh; khuyến khích xây dựng các dự án sản xuất theo hướng VietGap gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhãn mác, bao bì nguồn gốc xuất xứ, tiến tới liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

- Việc hỗ trợ cần ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các loại sản phẩm hiện có trên địa bàn, không nhất thiết hỗ trợ kinh phí cho toàn bộ dự án mà có thể lựa chọn một khâu hoặc một quy trình trong dự án để hỗ trợ. Dự án được hỗ trợ sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và định hướng mở rộng vùng sản xuất trở thành nguyên liệu chế biến hoặc trở thành hàng hóa.

2. Định mức hỗ trợ

Áp dụng theo các quy định hiện hành đang được triển khai cho các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Các nội dung hỗ trợ phải hướng tới mục tiêu đạt các tiêu chí (tiêu chí số: 10; 12; 13) của Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

2. Căn cứ theo định hướng phát triển sản xuất, các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô tập trung, định hướng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân; Cùng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có trên địa bàn cấp xã, cấp huyện.

3. Phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư địa phương, các phương án hỗ trợ cụ thể do chính cộng đồng người dân ở thôn, bản, khu dân cư bàn bạc để lựa chọn và tổ chức thực hiện.

4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phải gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện, thành phố; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng các nguồn lực; phát huy vai trò làm chủ của người dân và cộng đồng, thực hiện dân chủ cơ sở trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá.

6. Quy định các đối tượng tham gia tại mục 2 phần I Hướng dẫn này khi triển khai thực hiện phải cam kết thực hiện đáp ứng nội dung sau:

- Điều kiện đầu vào: Theo quy hoạch sản xuất; sản phẩm chủ lực tại địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất; có nguồn nhân lực, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất; nguồn vốn đối ứng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng kinh phí thực hiện dự án (*Vốn đối ứng bằng 30% tổng kinh phí thực hiện dự án đối với Dự án xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ hình thành các liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với hợp tác xã và người dân; bằng 50% kinh phí thực hiện dự án đối với củng cố, nâng cấp liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có tại xã, huyện*).

- Các sản phẩm đầu ra: Dự kiến năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị, thu nhập.

- Có liên kết trong sản xuất: Có liên kết giữa các hộ; thành lập Tổ hợp tác, hợp tác xã để có liên kết; liên kết với doanh nghiệp, kết nối trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (dự kiến thị trường tiêu thụ sản phẩm).

7. Huyện, xã phải có quy định, theo dõi, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, định hướng (khuyến cáo) việc có thực hiện hay không tiếp tục thực hiện dự án.

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nguồn vốn giao tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (cấp huyện) triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy trình như sau:

1. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô liên xã giao cấp huyện tổ chức thực hiện:

Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban Quản lý dự án (Chủ Đầu tư) để thực hiện xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo kế hoạch vốn giao năm 2017, đảm bảo đúng quy hoạch, đúng định hướng phát triển sản xuất của tỉnh, huyện và phát huy được lợi thế của xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Nội dung Dự án cần xác định: Quy mô, đối tượng, phạm vi và nội dung thực hiện; nguồn vốn đối ứng; đánh giá tính khả thi của Dự án: Hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường,....

Bước 2: Căn cứ Dự án do Ban Quản lý dự án trình, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan nghiên cứu, thẩm định, đánh giá tính khả thi của Dự án; trên cơ sở báo cáo liên ngành về kết quả thẩm định, đánh giá tính khả

thi của Dự án, trường hợp Dự án được đánh giá khả thi thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Bước 3: Căn cứ Dự án được duyệt, Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ban Quản lý dự án xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết triển khai thực hiện, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán chi tiết gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, theo dõi.

Bước 4: Trong quá trình khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên xuyên bám sát, hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng hồ sơ được phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô một xã giao cấp xã tổ chức thực hiện

2.1. Đối với UBND cấp huyện

Bước 1: Căn cứ Quyết định giao vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh, định hướng phát triển sản xuất của tỉnh, huyện và tiềm năng lợi thế của từng xã hướng dẫn Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã, đối tượng thực hiện dự án lựa chọn những nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế để xây dựng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Bước 2: Trên cơ sở những dự án được Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã xây dựng trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và cơ quan liên quan thẩm định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt Dự án để triển khai thực hiện.

Bước 3: Sau khi phê duyệt Dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thực hiện dự án xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết triển khai thực hiện, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Bước 4: Trong quá trình các xã triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) phối hợp với các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn thực hiện dự án tại các xã đúng theo hồ sơ được phê duyệt. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện và ý kiến đề xuất của các xã trên địa bàn trong triển khai thực hiện các dự án gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đồng gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2.2. Đối với UBND các xã

Ủy ban nhân dân các xã được giao vốn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 trên cơ sở hướng dẫn lựa chọn nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xây dựng dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt theo quy trình cụ thể như sau:

Bước 1: Cung cấp thông tin và triển khai đến người dân và các tổ chức:

Cung cấp thông tin về nguồn vốn, cơ chế, chính sách, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, thời gian nộp đề xuất nội dung hỗ trợ cho toàn bộ người dân trong xã biết để tham gia (bằng hình thức thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, niêm yết tại các nhà văn hóa thôn, họp thôn).

Bước 2: Xây dựng và lựa chọn đề xuất:

Tổ chức họp các tổ chức, cá nhân để lựa chọn phương án hỗ trợ; lựa chọn hộ dân và tổ chức đủ điều kiện tham gia dự án:

- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, Trưởng thôn (phối hợp với Ban Phát triển thôn) có trách nhiệm tổ chức cuộc họp với các hộ (*nhóm hộ, các tổ chức trên địa bàn xã thông báo công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ*) thống nhất phương án hỗ trợ trên cơ sở dự án hỗ trợ mà Ủy ban nhân dân cấp huyện đã lựa chọn xã tham gia để triển khai thực hiện.

+ Thông báo công khai các chính sách, nội dung hỗ trợ, điều kiện hưởng hỗ trợ, các đối tượng được hỗ trợ ưu tiên đối với những mô hình đáp ứng đủ điều kiện. Trên cơ sở đó, cộng đồng lựa chọn, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tham gia dự án. Các đối tượng được lựa chọn tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện dự án. (*theo mẫu phụ lục 01: Đơn đăng ký tham gia*).

+ Cuộc họp phải có biên bản (*theo mẫu phụ lục 02: Biên bản họp thôn*), kết thúc cuộc họp (*thông qua biên bản để các thành phần tham gia cuộc họp cùng nghe và gửi kèm đề xuất nội dung hỗ trợ*). Đọc lại biên bản cuộc họp cho các hộ, tổ chức tham gia dự án; công khai trước khi bế mạc và lưu hồ sơ.

- Sau khi tổ chức họp dân, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hướng dẫn (*Trưởng thôn; Ban Phát triển thôn*) tổng hợp danh sách các hộ, tổ chức đăng ký tham gia (*gửi kèm đề xuất dự án và kế hoạch thực hiện lên Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã*) và niêm yết công khai tại nơi công cộng, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã. Sau thời gian 01 tuần kể từ khi thực hiện niêm yết công khai, nếu không có ý kiến khác từ cộng đồng thì căn cứ vào kết quả đã niêm yết, trưởng thôn tiến hành gửi danh sách các hộ tham gia dự án về Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã (*theo mẫu phụ lục 03: Danh sách hộ, tổ chức tham gia*);

- Trên cơ sở các đề xuất của người dân, tổ chức. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã tiến hành họp để lựa chọn những đề xuất có tính khả thi cao đủ điều kiện để tiến hành hỗ trợ

- Thành phần tham gia cuộc họp gồm đại diện Ban Chi đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, đại diện các Ban phát triển thôn.

Bước 3: Phê duyệt đề xuất và lập kế hoạch triển khai:

- Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân xã về phê duyệt danh sách các hộ, tổ chức được tham gia dự án. Đối với cá nhân (*do thôn*), các tổ chức, tiến hành lập kế hoạch thực hiện dự án (*theo mẫu phụ lục 04: Kế hoạch triển khai dự án của thôn gửi về Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã*).

- Ủy ban nhân dân xã căn cứ vào kế hoạch của các thôn, tổ chức, tiến hành lập dự án chi tiết chung của toàn xã (*sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, dự kiến kết quả*) kèm theo dự toán chi tiết trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt; Hồ sơ lập, thẩm định và phê duyệt dự án gồm:

+ Tờ trình xin phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Ủy ban nhân dân xã (*sự cần thiết, mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn, dự kiến kết quả*).

+ Dự toán chi tiết chung của toàn xã (*theo mẫu phụ lục 05: Dự toán kinh phí thực hiện Dự án của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã*).

+ Biên bản họp khu dân cư; danh sách lựa chọn các hộ, tổ chức được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt.

Bước 4. Thương thảo, ký kết hợp đồng:

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã ban hành Quyết định và thương thảo thống nhất ký hợp đồng thực hiện với đối tượng được nhận hỗ trợ.

Bước 5. Triển khai thực hiện:

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, cá nhân, tổ chức tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai thực hiện theo đề xuất đã được phê duyệt.

Bước 6. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán:

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tạm ứng, thanh toán và quyết toán phần kinh phí hỗ trợ theo các quy định hiện hành.

Việc tạm ứng, thanh toán phải được quản lý và thanh toán tập trung, thống nhất qua Kho bạc Nhà nước tại nơi mở tài khoản giao dịch. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hỗ trợ người dân thực hiện việc tạm ứng, thanh toán theo quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 39/2016/TT-BTC, ngày 01/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 161/2012/TT-BTC, ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư số 13/2017/TT-BTC, ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Bước 7. Giám sát, đánh giá và báo cáo:

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã phối hợp với Ban Phát triển thôn thực hiện nhiệm vụ giám sát, kết hợp với các biện pháp như giám sát cộng đồng trong suốt quá trình thực hiện các đề xuất được hỗ trợ theo các nội dung như số lượng, chất lượng, đầu vào, đầu ra, kết quả của dự án, đối tượng, kinh phí, tiến độ thực hiện các đề xuất. Ban quản lý cấp xã tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dự án theo định kỳ 10 tháng và cả năm 2017; kịp thời đề xuất, kiến nghị các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (*theo mẫu phụ lục 06 báo cáo kết quả thực hiện dự án*).

2.3. Trong quá trình triển khai thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới định kỳ 10 tháng và cả năm 2017 để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh theo kế hoạch.

2.4. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả thực hiện.

V. QUYẾT TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Việc quyết toán vốn năm 2017 thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về sử dụng nguồn vốn sự nghiệp.

2. Ban Quản lý dự án cấp huyện (đối với huyện được giao kinh phí thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô liên xã), Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2017 gửi phòng Kế hoạch tài chính huyện, thành phố thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt quyết toán theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn tạm thời thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. /.

Nơi nhận: Ủy

- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo tỉnh (b/c);
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- UBND các huyện, thành phố;
- Kho bạc Nhà nước các huyện,
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA

**Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017**

Kính gửi: Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã.....

Tôi tên là:, năm sinh....., đại diện chủ hộ/tổ chức....., số CMND....., ngày cấp, nơi cấp.....

Địa chỉ: (nơi ở thôn, xã, huyện)

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2017.

Gia đình/tổ chức đã lựa chọn tham gia dự án từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Sau khi nhận được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án và điều kiện tham gia, cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án. Gia đình/tổ chức chúng tôi xin đăng ký thực hiện như sau:

(ghi cụ thể nội dung, dự kiến tham gia theo hướng dẫn của thôn)

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

(Tên thôn), ngày tháng năm 2017

Xác nhận của Trưởng thôn

Người viết đơn (ký , họ tên)

UBND Xã
Thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(Tên thôn), ngày tháng năm 2017

BIÊN BẢN HỌP THÔN.....
thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

Hôm nay, ngày tháng năm 2017, tại(ghi rõ địa điểm tổ chức họp) thôn đã tổ chức họp đề: (nêu mục đích cuộc họp).

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).
- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Thành phần tham gia:
- + Đại diện các cá nhân/tổ chức tham gia :

.....
.....
.....

1. Nội dung cuộc họp

.....
.....
.....

2. Kết quả cuộc họp

.....
.....
.....

Cuộc họp đã kết thúc vào ... giờ ... cùng ngày. Các thành viên tham dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

Đại diện hộ dân
(ký, họ tên)

Thư ký
(ký, họ tên)

Chủ trì (Trưởng thôn)
(ký, họ tên)

UBND Xã
Thôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(Tên xã), ngày tháng năm 2017

DANH SÁCH HỘ/TỔ CHỨC THAM GIA
thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

Kính gửi: Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã.....

Căn cứ Biên bản họp thôn ngày ... tháng ... năm 2017 về lựa chọn danh sách hộ/tổ chức tham gia và nội dung thực hiện dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Căn cứ nhu cầu của các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện dự án;

Danh sách các hộ/tổ chức đăng ký tham gia thực hiện dự án:

TT	Họ và tên/ tổ chức	Địa chỉ	Diện tích đất SX	Số lao động	Đăng ký hỗ trợ			Ghi chú
					Giống cây trồng	Giống vật nuôi	

Tổng số hộ tham gia:.....

Đề nghị Ban Quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới xã.....
tổng hợp, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Trưởng thôn
(ký, ghi rõ họ tên)

UBND Xã
Thôn.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Tên thôn), ngày tháng năm 2017

KẾ HOẠCH

**Triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017**

Kính gửi: Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.....

Căn cứ kế hoạch năm 2017 về thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã và thôn;

Căn cứ nhu cầu của các hộ /tổ chức tham gia thực hiện dự án;

Thônxây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí thực hiện
dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số hộ/tổ chức tham gia	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (tr đồng)			Ghi chú
					Tổng	Trong đó		
						Nhà nước	Hộ gia đình/tổ chức	
Tổng								

Tổng số hộ tham gia:

Tổng số tiền đăng ký:đồng (bằng chữ.....)

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê
duyet để tổ chức thực hiện./.

Trưởng thôn
(ký và ghi rõ họ tên)

UBND XÃ
BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

(Tên xã), ngày tháng năm 2017

DỰ TOÁN KINH PHÍ
Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.....

Căn cứ văn bản số.....ngày tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện..... về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.....năm 2017.

Căn cứ Văn bản/Nghị quyết của HĐND (Thường trực HĐND) xã..... về việc thực hiện dự án, mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.....năm 2017.

Căn cứ nhu cầu của người dân địa phương

Ban quản lý chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.....xây dựng dự toán triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã.....năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số hộ/tổ chức tham gia	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (tr đồng)			Ghi chú
					Tổng	Trong đó		
						Nhà nước	Hộ gia đình/tổ chức	
Tổng								

Tổng số hộ tham gia:

Tổng số tiền đăng ký:đồng (bằng chữ.....)

Đề nghị UBND huyện..... phê duyệt để triển khai thực hiện./.

TRƯỞNG BAN

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 17

BÁO CÁO**Kết quả thực hiện (10 tháng, năm) Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017****1. Tình hình và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất:**

.....

.....

2. Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch			Thực hiện			Ghi chú
			Khối lượng	Vốn (tr.đ)	Số hộ tham gia	Khối lượng	Vốn (tr.đ)	Số hộ tham gia	
	Tổng								

Tổng số hộ, nhóm hộ tham gia:.....

Giá trị khối lượng đã hoàn thành:..... triệu đồng. Bằng chữ:

Tổng số tiền đã giải ngân:.....triệu đồng. Bằng chữ:

3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:

- Đánh giá thực hiện mục tiêu của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.
- Hiệu quả kinh tế xã hội
- Khó khăn, tồn tại kiến nghị.

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)